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สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร 



ผู้ว่าฯ กทม. รับฟังผลงานนักศึกษา ม.ศิลปากร ร่วมเสนอไอเดียเปลี่ยนศาลาว่าการ กทม. สู่พิพิธภัณฑ์

เมืองกรุงเทพฯ 

“หัวใจของพิพิธภัณฑ์ คือ สิ่งที่มีชีวิต และเปลี่ยนไปตามบริบทของเมือง หลาย ๆ คนกลัวว่า ร้านค้าแถวนี้จะไม่
มีคนซื้อ ผมว่าอย่าไปกลัว หากกลัวมากสุดท้ายก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลย ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว ผม
ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำพิพิธภัณฑ์ให้น่าตื่นตาตื่นใจ ก็ต้องช่วยกันค่อย ๆ พัฒนาไป โดยทั้ง 3 โครงการสามารถ
นำมาผสมผสานกันได้ ต้องทำให้มีชีวิต มีคนเกี่ยวข้อง และสะท้อนบางอย่างซึ่งมีความน่าสนใจ ให้คนอยากรู้
อยากเห็น และมีความน่าตื่นเต้น ทำให้คนอยากมาเที่ยวกรุงเทพฯ ขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน
ด้วยครับ” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังจากการรับฟังการนำเสนอ
โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยกรุงเทพฯ จากนักศึกษาชั้น
ปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขา
สถาปัตยกรรมไทย) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.อภิรด ี
เกษมศุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ประมาณ 40 คน เข้าร่วม ณ 
ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร วันนี้ (6 ธ.ค. 65) 

 

โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยกรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ใน
การปรับใช้อาคารเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้เกิดคุณค่าใหม่ โดยสืบสานอัตลักษณ์เดิม ให้อาคาร
สามารถรองรับกิจกรรมร่วมสมัย โดยเป็นประตูเปิดสู่พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่ใจกลางกรุง
รัตนโกสินทร์และโครงการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยกรุงเทพฯ ให้
สามารถตอบสนองต่อการใช้งานอย่างร่วมสมัยให้กับผู้ใช้สอยในอาคารพิพิธภัณฑ์และพ้ืนที่โดยรอบ 
ขณะเดียวกันเป็นการช่วยฟื้นฟูย่านและกิจกรรมโดยไม่เกิดความแปลกแยก โครงการจึงมีเป้าหมายที่จะให้
นักศึกษาออกแบบบนพ้ืนฐานของกิจกรรมและพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่ที่
ทำการศึกษาอยู่ระหว่างถนนดินสอ ถนนบำรุงเมือง ถนนศิริพงษ์ ให้เกิดกิจกรรมใหม่ที่สามารถฟ้ืนฟูและ
ขับเคลื่อนย่านตามข้อกำหนดของกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก การนำเสนอผลงานประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น 
กระบวนการพัฒนาโครงการ โปรแกรมการใช้อาคารและผลงานของนักศึกษา ในลักษณะ power point 
presentation และ short animation 

จากการศึกษาในเวลา 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มได้นำเสนอแนวทางบนพ้ืนฐานของข้อมูลและความ
สนใจของกลุ่ม ดังนี้ 1. การพัฒนาและขยายตัวของเมืองกรุงเทพฯ 2. ศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในย่านพระนคร และ 
3. การยกระดับเอกลักษณ์ของชุมชนในฐานะพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดยแบ่งผลงานของนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม 



ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การพัฒนาและขยายตัวของเมืองกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด connect ประวัติศาสตร์การพัฒนา
ของเมืองกรุงเทพฯ มีความเป็นมาอันยาวนาน โดยการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของการปกครอง และเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได้ส่งผลต่อการก่อรูปและสัณฐานของเมืองที่มีลักษณะเฉพาะตัว พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยกรุงเทพ ฯ 
จึงควรทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมถึงพัฒนาการเหล่านั้น เพ่ือสื่อสารให้ประชาชนคนไทย และชาวต่างชาติ ได้เข้าใจ
ถึงท่ีมาที่ไปของกรุงเทพ ฯ เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษากรุงเทพ ฯ ก่อนลงไปเที่ยวและเยี่ยมชมพื้นที่ 

กลุ่มท่ี 2 รัตนโกสินทร์ในฐานะย่านศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด outside-in และ inside-out พ้ืนที่กรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นใน ชั้นนอก และพ้ืนที่ส่วนต่อขยายของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นที่ตั้งของกลุ่มชุมชนที่ทำงานฝีมือ มี
ช่างทอง ช่างบาตร ช่างพานถม ช่างหล่อ ช่างแกะสลัก ช่างทำทอง ช่างตัดเสื้อ ฯลฯ ซึ่งแสดงถึงรากเหง้าทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ การยกระดับงานศิลปะที่คงอยู่ให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทางศิลปะ
ที่หายไปให้กลับมาอีกครั้ง จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพให้กรุงเทพฯ เป็นเมือง
สร้างสรรค์ด้านศิลปะ 

และกลุ่มที่ 3 การยกระดับเอกลักษณ์ของชุมชนในฐานะพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ภายใต้แนวคิด living map 
museum พ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ในอดีต เป็นที่ตั้งรกรากของชุมชนในหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งเพ่ือการตั้งถิ่นฐาน การค้าขาย ช่างฝีมือ ช่างก่อสร้าง ฯลฯ ปัจจุบันชุมชนเหลา่นี้ได้กลายเป็นเสน่ห์
ของเมือง ที่แสดงถึงรากเหง้าและประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้ การยกระดับและการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชุมชนเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทางเศรษฐกิจระดับพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป 

นอกจากนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโปรแกรมส่วนหลักท่ีเป็นเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์แล้ว 
ยังมีการสร้างโปรแกรมเพ่ือตอบสนองต่อแนวคิดของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้พ้ืนที่แห่งนี้เป็น
พ้ืนที่ third place ของย่าน และโครงการยังให้ความสำคัญต่อการสานต่อของกิจกรรมต่อพ้ืนที่เมือง ให้อาคาร
เป็นส่วนหนึ่งของย่านและชุมชน เป็น Public space ที่ผู้คนโดยรอบสามารถเข้ามาใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบ
กิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป สามารถเป็น Landmark ที่ตอบโจทย์ต่อการเข้าชมทั้ง
จากกลุ่มคนไทยและกลุ่มชาวต่างชาติ เพ่ือให้การใช้งานพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยกรุงเทพฯ เกิดการผสมผสานของ
กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบที่ส่งเสริมต่อย่าน การบริหารจัดการอาคารส่งเสริมคุณค่าของอาคารที่เป็น
ตัวแทนของสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยในยุค พ.ศ. 2490 และการสร้างกิจกรรมใหม่ที่เป็นส่วนต่อขยายของ
เมือง ให้ตอบสนองต่อความต้องการร่วมสมัย และเพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะในบริเวณย่านเมืองเก่าต่อไป



 

 

 

 

 

• ผูเ้ขียน: นิกรณ์ สปส. 

 



หารือการยา้ยศาลาวา่การ กทม. จากเสาชิงชา้สู่ดินแดง ย  ้าประโยชน์ของเมืองเป็นเร่ืองใหญ่ 
ท าทุกอยา่งดว้ยความรอบคอบ คาดใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 2 ปี 

   วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง  สู่พิพิธภัณฑ์
เมืองกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร 
   ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว ่า ว ันนี ้ เป ็นการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นการประชุมครั้งท่ี 3 มีคณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วยชุดใหญ่และชุดเล็ก เป็นเรื่องของการแนวคิดใน
การจะปรับปรุงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและลานคนเมืองมาเป็นพ้ืนที่สำหรับประชาชนในหลายมิติ เช่น มี
ทั้งพิพิธภัณฑ์เมือง มีทั้งเป็น City Lab สำหรับทำวิจัย คล้ายๆ กับเป็นที่ทำงานหรือให้ประชาชนมาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของเมือง เมื่อทำเป็นพ้ืนที่สำหรับประชาชนก็ต้องมีการย้ายเจ้าหน้าที่ไปศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
2 ดินแดง ซึ่งมีโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับโดยอาจใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 ปีครึ่ง เนื่องจากเป็น
อาคารเก่าที่สร้างมา 23 ปีแล้วจึงมีความเสื่อมโทรมตามสภาพและต้องปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย รวมทั้ง
เรื่องลิฟต์โดยสารด้วย 

  ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องเนื้อหาในส่วนนี้เมื่อตกผลึกแล้ว มิติของที่จุดนี้เป็นที่มีค่าต่อ
เมืองเกินกว่าที่จะมาใช้เป็นแค่สำนักงานเก็บเอกสาร เป็นพ้ืนที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเทพฯ เรียกว่าเป็น
สะดือของกรุงเทพฯ ซึ่งทางคณะกรรมการฯ มีความเห็นหลากหลายคือ ขั้นแรกต้องเป็นพ้ืนที่แสดงถึงอดีต
ปัจจุบันและอนาคตของเมือง ซึ่งกรุงเทพฯมีอดีตที่มีคุณค่ามากมาย มีเรื่องราวมากมายในหลายมิติ แต่ไม่มีพ้ืนที่
ไหนที่จะบรรยายถึงสิ่งมีคุณค่าที่ผ่านมา หรือมีการเก็บรวบรวมไว้ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร และสุดท้ายแล้ว
ทิศทางของเมืองในอนาคตเป็นอย่างไรโดยสามารถใช้เทคโนโลยีโพรเซสชั่นเล่าเรื่องเพ่ือให้คนเกิดความหวังกับ
เมืองในอนาคต 
   ต่อมาคือต้องศึกษาบริบทต่างๆ ของกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมว่าตรงนี้มีความสำคัญ
อย่างไร มีความเชื่อมโยงกับชุมชนต่างๆ อย่างไร รวมทั้งเนื้อหาต่างๆ ที่คาดว่าพ้ืนที่นี้ควรจะมีไว้ ซึ่งจะไม่ใช่เป็น
เพียงพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งแสดงโชว์และมีไฟส่องเฉยๆ แต่จะเป็นพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมร่วมกันกับคนและชุมชนโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปตามสถานการณ์ด้วย ที่สำคัญคือการมี City Lab เป็นพื้นที่ให้คนมาพูดคุย ค้นหาคำตอบ
ของเมือง การทดสอบปัญหาต่างๆ และอาจจะมีการถกแถลง โดยมีห้องประชุมเดิมของสภา กทม.ที่สามารถให้
คนมาใช้เพ่ือการนี้ 

  ก็คงต้องมีการศึกษารายละเอียดต่อไป คิดว่าคงใช้เวลาอีกประมาณไม่เกิน 8 เดือน เมื่อศึกษา
รายละเอียดแล้วก็ดูว่าสุดท้ายแล้วเรามองพ้ืนที่นี้อย่างไร ว่าพ้ืนที่นี้ที่มีความเชื่อมโยงทั้งในแง่ของลานคนเมือง
และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รวมถึงชุมชนโดยรอบข้างด้วย 
   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า เมื่อเราเห็นปัญหาหลักๆ ที่คนพูดถึงก็เป็นปัญหา
ระยะสั้นคือ เจ้าหน้าที่ไม่อยากย้าย เพราะมีความคุ้นชินกับสถานที่ และมีพวกร้านค้าโดยรอบ ที่กลัวว่าเกิดเรา
ย้ายไปจากตรงนี้แล้วเศรษฐกิจก็จะถดถอยลง เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะว่าที่เราจะทำน่าจะเป็นพื้นที่มี
คนเข้าออกมากข้ึน อาจจะ 24 ชั่วโมง ซึ่งเรื่องเศรษฐกิจก็คงดูให้รอบคอบดูให้ดีว่าไม่ได้ทำให้ชุมชนเกิดความ
เสียหาย น่าจะคึกคักมากขึ้น  โดยชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์ด้วย มีคนเสนอให้ใช้ว่าเป็น 
People Square หรือลานพลเมือง ที่พลเมืองได้มาเจอกัน ถ้าดูพ้ืนที่รอบข้าง วัดสุทัศน์ โบสถ์พราหมณ์ หรือว่า
จะเป็นชุมชนต่างๆ คลองหลอด คลองผดุงกรุงเกษม คลองโอ่งอ่าง คลองบางลำพู วัดราชนัดดา วัดเทพธิดาราม 
ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของของเนื้อหาของงานด้วย ไม่ใช่ว่าหยุดแค่มาดูตึกแต่ว่ารู้สึกว่าจะลงไปในพ้ืนที่เดินใน
พ้ืนที่ต่างๆ ก็จะเป็นสิ่งที่น่าจะมีความสนใจและเป็นจุดที่มีความสำคัญของเมือง 
 



   ส่วนที่มีผู้กังวลเรื่องการบริหารจัดการในอนาคต ไม่ใช่ว่าตัดริบบิ้นเปิดงานแล้วจบ แต่จะ
เหมือนกับตัดสายสะดือต้องเลี้ยงให้โต จึงต้องศึกษาว่าสุดท้ายแล้วใครจะบริหารจัดการพ้ืนที่นี้ให้มีคุณภาพ และ
กรุงเทพมหานครเองอยู่ในระบบราชการจะทำได้ยาก ต้องคิดให้ทะลุ คิดให้ถึงจุดสุดท้าย ไม่ใช่คิดแค่ว่าจะเปิด 
แต่สุดท้ายแล้วการบริหารไม่รู้จะเอางบมาจากไหน ต้องทำด้วยความรอบคอบ คิดให้รอบด้าน ไม่ต้องเร่งรีบ 
    “เพราะตรงนี้ก็คือสะดือกรุงเทพฯ มีเสาชิงช้าที่อยู่ตรงศูนย์กลางที่มีชีวิต เป็นชัยภูมิที่ดี 
สามารถเชื่อมต่อไปสนามหลวง ไปภูเขาทอง ไปเยาวราช ไปพาหุรัด ถ้าหากพัฒนาให้ดี ไปจุดเริ่มต้นแล้วเดิน
เชื่อมโยงเมืองได้ ก็จะมีความผูกพันกับเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งหมด” ผู้ว่าฯ ชัชชาติกล่าวและย้ำว่า บริเวณนี้
สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่พื้นที่ต่างๆ ที่เป็นจุดสำคัญของเมือง มีจุดท่องเที่ยวที่แบ่งมันเป็น Segment 
ประเภทต่างๆ เช่น ด้านประวัติศาสตร์เมืองและคลอง เป็นจุดดึงดูดหรือจุดที่เรียกว่าสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเมือง 
โดยมีเรื่องราวที่น่าสนใจเหมืองเหมือนอ่ืนๆในต่างประเทศ ซึ่งจะต้องคุยกับชุมชน จุดแข็งกรุงเทพฯ คืออะไร 
รวมถึงการทำประชาพิจารณ์ คนรอบข้างมองอย่างไร จะเป็นรูปแบบไหน เข้ามาแล้วมองเห็นอะไร รวมถึงการ
บริหารจัดการด้วยว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ต้องไปให้ไกลที่สุด เราจะได้ใกล้ความเป็นจริงมากที่สุด คือไม่
อยากจะมาศึกษาแล้วศึกษาอีก 
   ส่วนเรื่องของการย้ายสำนักงานทางเจ้าหน้าที่หลายคนต่างก็ชินในเรื่องของพ้ืนที่ เรื่อง
โรงเรียนลูก ซึ่งต้องมีการอธิบายให้เข้าใจ โดยมองว่าประโยชน์ของเมืองนั้นเป็นเรื่องใหญ่ รวมทั้งยังมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ อาจมี Shuttle bus วิ่งรับส่งในช่วงแรกเพ่ือให้มีการปรับตัวได้ อย่างเช่น กระทรวงมหาดไทยที่
ย้ายไปเจริญนคร เพราะตรงที่เดิมนั้นไม่เหมาะที่จะดึงคนเข้ามาในเมือง ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากย้ายอยู่แล้ว แต่ก็
คงเข้าใจและค่อยๆอธิบาย ซึ่งจะมีการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ ส่วนการย้ายไม่ใช่ย้ายพรุ่งนี้มะรืนนี้ 
ต้องมีเวลาอย่างน้อย 2 ปี ที่พอจะขยับขยายได้ สถานที่ใหม่มีความกว้างขวาง การเดินทางก็สะดวกสบายขึ้น 
ไม่ต้องฝ่ารถติดเข้าไปในเมือง  ที่ต้องพิจารณาถึงคนกรุงเทพ 5 ล้านคน ปัจจุบันประชาชนไม่ได้มาติดต่อที่นี่
แล้ว ส่วนใหญ่ไปตามสำนักงานเขต ยิ่งถ้าการเดินทางดีพ้ืนที่ตรงนี้จะยิ่งมีคุณค่า ควรทำเป็นพื้นที่สาธารณะที่คน
ส่วนใหญ่เข้ามาใช้งานได้ ซึ่งร้านค้าแถวนี้จะหาที่จอดรถยาก แต่ต่อไปจะเข้ามาจอดรถตรงนี้ได้ หากจอดนาน
อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ก็ทำให้เกิดการหมุนเวียน ซึ่งไม่ใช่แค่ตรงนี้ อาจไปถึงสนามหลวง วัดพระแก้ว ที่สามารถ
เดินไปได้ 
   “โครงการนี้ไม่ใช่โครงการของคนเดียว แต่เป็นโครงการของกรุงเทพมหานครที่ต้องทำ 
เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เร่งรีบ ถ้าจะเสร็จก็คงจะเป็นช่วงปลายๆ สมัยดำรงตำแหน่ง ทุกอย่างต้องไปด้วยความ
รอบคอบ เพราะจริงๆ แล้วพ้ืนที่นี้เป็นพื้นที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชีวิตหลายภาคส่วนเหมือนกัน แต่เราก็
เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันแรก มีการประชุมคณะกรรมการ ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ใช้เวลา ต้องค่อยๆ ให้ทุกคน
เข้าใจ ไม่ได้เร่งรีบทำให้เสร็จในสมัยนี้ อาจจะใช้เวลา 2 ปีครึ่งถึง 3 ปี” ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวทิ้งท้าย 
 

—–  (จิรัฐคม…สปส./ณัฐธิดา…นศ.ฝึกงาน รายงาน) 
 



 

 

 

 


